

## ข้อกำหนดในการระงับสิทธิ์การใช้งานระบบ

ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้จัดทำระบบอบรมครูแบบออนไลน์เพื่อดำเนินการจัดการอบรมให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งด้านองค์ความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ อันจะส่งผลในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศ และเพื่อให้การดำเนินการจัดการอบรมแบบออนไลน์สัมฤทธิ์ผลและป้องกันการรับจ้างอบรมหรืออบรมแทนกัน สสวท. จึงออก “ข้อกำหนดในการระงับสิทธิ์การใช้ระบบ” ขึ้น เพื่อให้ผู้ใช้งานระบบอบรมครูออนไลน์ได้ทราบถึงการระงับสิทธิ์การใช้งานกรณีที่มีการใช้งานอย่างไม่เหมาะสม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของการจัดอบรม

### วัตถุประสงค์

ข้อกำหนดในการระงับสิทธิ์การใช้งานระบบฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการพิจารณาระงับสิทธิ์การใช้ระบบอบรมครูออนไลน์

### นิยามที่เกี่ยวข้อง

“ระบบอบรมครูออนไลน์” หมายถึง ระบบให้บริการสำหรับการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบออนไลน์ของ สสวท. ซึ่งมี url คือ <https://teacherpd.ipst.ac.th>

“ผู้ว่าจ้าง” หมายถึง ผู้ที่ให้ผู้รับจ้างกระทำการแทนตนเอง ในการเข้าระบบอบรมครูออนไลน์เพื่อร่วมกิจกรรมและ/หรือ สอบวัดประเมินผล เพื่อได้มาซึ่งคะแนนตามเกณฑ์การประเมินและ/หรือวุฒิบัตร โดยจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้รับจ้างตามแต่ตกลงกัน

“ผู้รับจ้าง” หมายถึง ผู้ที่กระทำการแทนผู้ว่าจ้าง ในการเข้าระบบอบรมครูออนไลน์เพื่อร่วมกิจกรรมและ/หรือสอบวัดประเมินผล เพื่อได้มาซึ่งคะแนนตามเกณฑ์การประเมินและ/หรือวุฒิบัตร โดยได้รับค่าจ้างตามที่ตกลงกัน

“ค่าจ้าง” หมายถึง ค่าตอบแทนที่เป็นเงินหรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน ที่ผู้ว่าจ้างจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างเพื่อแลกกับงานที่ทำสำเร็จ

“ผู้ให้ทำแทน” หมายถึง ผู้ที่ให้ผู้ทำแทนกระทำการแทนตนเอง ในการเข้าระบบอบรมครูออนไลน์เพื่อร่วมกิจกรรมและ/หรือสอบวัดประเมินผล เพื่อได้มาซึ่งคะแนนตามเกณฑ์การประเมินและ/หรือวุฒิบัตร โดยไม่มีค่าจ้าง ซึ่งอาจใช้อำนาจที่สูงกว่าสั่งการ หรือขอให้ช่วยเหลือด้วยความเป็นมิตรไมตรีต่อกัน เป็นต้น

“ผู้ทำแทน” หมายถึง ผู้ที่กระทำการแทนผู้ให้ทำแทน ในการเข้าระบบอบรมครูออนไลน์เพื่อร่วมกิจกรรมและ/หรือสอบวัดประเมินผล เพื่อได้มาซึ่งคะแนนตามเกณฑ์การประเมินและ/หรือวุฒิบัตร โดยไม่มีค่าจ้าง ซึ่งอาจเป็นการปฏิบัติตามคำสั่ง หรือให้ความช่วยเหลือด้วยความเป็นมิตรไมตรีต่อกัน เป็นต้น

“เจ้าของหลักสูตร” หมายถึง หน่วยงานภายใน สสวท. ที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรการอบรม

## การระงับสิทธิ์การใช้ระบบ

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานระบบข้อที่ 15 ได้แจ้งผู้ใช้งานระบบทราบว่า “สสวท. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัญชีผู้ใช้ของผู้ที่กระทำการหรือมีพฤติกรรมทุจริต ออกจากระบบออนไลน์ สสวท. และหากตรวจสอบพบ หรือได้รับแจ้งข้อมูลพฤติกรรมที่สื่อเจตนาทุจริต จะดำเนินการตรวจสอบ และหากพบว่าเป็นการกระทำผิดจริง จะยกเลิกบัญชีผู้ใช้และวุฒิปัตร์โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทุกกรณี และดำเนินการย้อนหลัง กรณีที่พบหลักฐานว่าการกระทำดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงเวลาการอบรม และจะดำเนินการแจ้งไปยังต้นสังกัดของผู้กระทำความผิดต่อไป”

ข้อกำหนดในการระงับสิทธิ์การใช้งานจำแนกตามผู้กระทำ ครั้งที่กระทำผิด และการยอมรับ จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการพิจารณาการระงับสิทธิ์การใช้ระบบ รายละเอียดดังตารางด้านล่าง

ตารางสรุปข้อกำหนดในการระงับสิทธิ์การใช้งาน

ที่	ผู้กระทำ	ครั้งที่กระทำผิด	การยอมรับ	ระยะเวลาในการระงับสิทธิ์การใช้ระบบ
1	ผู้ว่าจ้าง	ความผิดครั้งที่ 1	ยอมรับและสัญญาว่าไม่ทำอีก	1 ปี
2	ผู้ว่าจ้าง	ความผิดครั้งที่ 1	ไม่ยอมรับ /ติดต่อไม่ได้	ตลอดไป
3	ผู้ว่าจ้าง	ทำผิดซ้ำ		ตลอดไป
4	ผู้รับจ้าง	ความผิดครั้งที่ 1	ยอมรับและสัญญาว่าไม่ทำอีก	3 ปี
5	ผู้รับจ้าง	ความผิดครั้งที่ 1	ไม่ยอมรับ /ติดต่อไม่ได้	ตลอดไป
6	ผู้รับจ้าง	ทำผิดซ้ำ		ตลอดไป
7	ผู้ให้ทำแทน	ความผิดครั้งที่ 1	ยอมรับและสัญญาว่าไม่ทำอีก	1 ปี
8	ผู้ให้ทำแทน	ความผิดครั้งที่ 1	ไม่ยอมรับ /ติดต่อไม่ได้	ตลอดไป
9	ผู้ให้ทำแทน	ทำผิดซ้ำ		ตลอดไป
10	ผู้ทำแทน	ความผิดครั้งที่ 1	ยอมรับและสัญญาว่าไม่ทำอีก	1 ปี
11	ผู้ทำแทน	ความผิดครั้งที่ 1	ไม่ยอมรับ /ติดต่อไม่ได้	ตลอดไป
12	ผู้ทำแทน	ทำผิดซ้ำ		ตลอดไป